

Số: 10-NQ/ĐU-THPTNK

Vinh Bảo, ngày 28 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**Của Đảng ủy Đảng bộ tháng 09 năm 2023**

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Đảng ủy Đảng bộ trường THPT Nguyễn Khuyến họp tiến hành đánh giá, kiểm điểm công tác tháng 08 năm 2023 và triển khai nhiệm vụ tháng 09 năm 2023. Sau khi trao đổi, thảo luận, thống nhất thông qua và ban hành Nghị quyết kì họp tháng 09 năm 2023 của Đảng ủy Đảng bộ với những nội dung cụ thể như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 08 NĂM 2023**

**1. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên**

Thông tin tuyên truyền đầy đủ, sâu rộng các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên và tổ chức triển khai một cách nghiêm túc.

**2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị**

**2.1. Công tác tư tưởng chính trị**

Tập trung làm tốt công tác tư tưởng, chính trị trong đội ngũ và học sinh. Tuyên truyền, vận động đội ngũ và học sinh thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của ngành và địa phương. Chấp hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên của huyện, 185 năm ngày thành lập huyện Vinh Bảo, Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9. Nghiên cứu nội dung hướng dẫn tiêu chí bình chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đầu năm triển khai nhiệm vụ năm học. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ nhau cùng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**2.2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ**

**a. Công tác chuyên môn**

Tập trung tổ chức tập huấn và triển khai quy chế chuyên môn, những quy định chung về hồ sơ sổ sách, hồ sơ điện tử. Triển khai việc xây dựng chương trình giáo dục, hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn năm học 2023-2024. Tiếp tục tổ chức triển khai bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa. Hoàn thiện hồ sơ và duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Tổ chức ôn thi, thi nghề phổ thông năm học 2022-2023 cho học sinh lớp 12 và kết quả đạt 100% xếp loại giỏi. Bước đầu cập nhật dữ liệu và thông tin trên cơ sở dữ liệu ngành năm học 2023-2024. Tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 theo kế hoạch của Sở giáo dục và Đào tạo. Đăng ký các loại hồ sơ, sổ sách phục vụ cho chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

**b. Công tác cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường**

Rà soát, sửa chữa, bổ sung điều kiện đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy, học tập và làm việc của cán bộ, giáo viên và học sinh. Hoàn thiện việc bố trí thêm 3 phòng học do tăng lớp cả ở hai cơ sở. Xây dựng phương án bố trí các phòng học cho các lớp năm học 2023-2024. Quy định rõ vị trí khu vực gửi xe cho từng lớp. Thống nhất với giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 10 chuẩn bị ghế nhựa để học sinh tham gia tập trung sinh hoạt



tập thể ngoài trời, Triển khai xây tường bao tại cơ sở 2 do từng bị nghiêng và khu đổ rác chưa được xây. Kiểm tra, rà soát hệ thống âm thanh, loa máy, Internet, camera, Wifi và các thiết bị kết nối. Hoàn thiện thủ tục và tiến hành sửa chữa nâng cấp khu nhà C và các công trình phụ trợ theo nguồn vốn của thành phố cấp. Chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ cho lễ khai giảng năm học mới. Kiểm tra, rà soát an toàn trường học như hệ thống điện, hành lang, lan can, tường trần nhà trước khi khai giảng năm học mới. Rà soát hệ thống khẩu hiệu, pa nô áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền và cờ hồng kỳ, cờ phướn. Bố trí, sắp xếp vị trí, khu vực thiết bị, thí nghiệm phù hợp, khoa học để có thể bố trí thực hành thí nghiệm hiệu quả theo kế hoạch, chương trình giáo dục của từng môn học. Kiểm tra, lắp đặt phòng máy vi tính đảm bảo việc giảng dạy môn tin học. Làm việc với huyện Vĩnh Bảo và các phòng ban liên quan nắm bắt tình hình, đề xuất phương án và tham gia ý kiến vào chủ trương đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục nhà lớp học, sân trường, đường đi nội bộ theo chủ trương của thành phố và đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Tập trung theo dõi, nắm bắt và tổ chức nghiêm túc chế độ trực ban khi bão, lũ xảy ra trong mùa mưa bão năm 2023. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực công tác, đăng tải tin bài trên công thông tin điện tử, ứng dụng các phần mềm quản lý và dạy học, cũng như các lĩnh vực với yêu cầu cao trong bối cảnh đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục. Tổ chức lao động, vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây cối góp phần tạo nên cảnh quan môi trường Xanh-Sạch-Đẹp trước khi năm học mới diễn ra.

#### *c. Công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp*

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào thi đua chào mừng cách mạng tháng tám và Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên của huyện và 185 năm ngày thành lập huyện Vĩnh Bảo. Phối hợp với Đoàn thanh niên tham gia Hội trại sáng tạo 2023 và tham gia tiết mục văn nghệ tại Hội diễn văn nghệ do huyện tổ chức (Kết quả đạt giải ba tại Hội trại và giải nhất cuộc thi Rung chuông vàng). Tổ chức học tập, quy chế học sinh và nhiệm vụ năm học 2023-2024. Triển khai các chuyên đề hè năm 2023 và tuần lễ sinh hoạt đầu năm với các chuyên đề như: Phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, an ninh mạng; liên hoan các ca khúc cách mạng; phối hợp với Toà án nhân dân Vĩnh Bảo tổ chức phiên tòa xét xử lưu động với tội danh tàng trữ và sử dụng ma túy. Rà soát biên chế học sinh các lớp trên cơ sở đảm bảo yêu cầu năng lực, sở trường, nguyện vọng của học sinh và đảm bảo nguyên tắc nghiêm túc, chính xác, khách quan và sĩ số các lớp. Triển khai phát động phục, vở ghi cho học sinh, thông tin tuyên truyền tới cha mẹ học sinh và học sinh chuẩn bị tốt mọi điều kiện, phương tiện đồ dùng học tập, sách giáo khoa cho việc học tập. Quản lý học sinh học sinh thực hiện kỷ cương, nề nếp hàng ngày và nội dung trong quy chế và phong trào học sinh khi học sinh tham gia các hoạt động tại trường. Tích cực chủ động tư vấn cho học sinh về các vấn đề trong rèn luyện và học tập. Phối hợp với các địa phương, tổ chức và quản lý học sinh tham gia sinh hoạt hè và đánh giá kết quả sinh hoạt hè 2023 tại địa phương. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị Khai giảng năm học 2023-2024.

#### *d. Công tác nghiệp vụ*

Phân công lao động và bố trí công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng nhân viên. Thực hiện nghiêm túc chức trách, nhiệm vụ được giao, chấp hành sự phân công của lãnh đạo và tăng cường khả năng phối hợp trong công tác. Tạo lên sự thống nhất về nhận thức, đồng nhất về quan điểm và đồng bộ trong hành động góp phần chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác.

*e. Công tác tài chính*

Tập trung cân đối tài chính, xây dựng kế hoạch thu chi, lập dự toán, đối chiếu kho bạc, thanh toán các khoản kinh phí chi cá nhân, chi thường xuyên, chi không thường xuyên và chi cho các hoạt động phục vụ cho các lĩnh vực công tác, giảng dạy và học tập. Chi công tác phí phục vụ cho cán bộ, giáo viên đi công tác và làm thi. Tổng hợp thanh toán thu nhập tăng thêm 6 tháng cuối năm 2022 và dạy thừa giờ khi thành phố cấp ngân sách bổ sung. Cân đối, điều chỉnh kinh phí không thường xuyên sang kinh phí chi thường xuyên nhằm đảm bảo yêu cầu chi con người, chi thường xuyên.

*g. Công tác an toàn, an ninh trường học*

Công tác an ninh, an toàn, bảo vệ tài sản cơ sở vật chất trường học, công tác an ninh trường học được quan tâm, công tác an toàn giao thông được triển khai nghiêm túc và đồng bộ. Giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo kỷ luật nghiêm minh; thực hiện sự công khai, dân chủ, công bằng trong hoạt động dạy và học; phòng chống những biểu hiện tiêu cực, tránh xa các tệ nạn xã hội tạo lên môi trường thân thiện, kỷ cương, kỷ luật, an toàn, nghiêm túc hướng tới xây dựng thành công trường học hạnh phúc. Rà soát kiểm tra vệ sinh an toàn nước uống; an toàn phòng chống cháy nổ.

**2.3. Công tác tổ chức**

Thực hiện ký và sử dụng hợp đồng lao động đối với giáo viên trên cơ sở quy mô, đề án vị trí việc làm và được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Ban hành quyết định phân công nhiệm vụ, phân công lao động và giảng dạy năm học 2023-2024. Rà soát, dự kiến bổ sung, điều chỉnh và ban hành các Quy chế nội bộ. Ban hành các quyết định thành lập các Hội đồng tư đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội đồng trường bàn về kế hoạch nhiệm vụ, mục tiêu năm học năm học. Phối hợp giữa nhà trường với Công đoàn và Đoàn thanh niên trên các lĩnh vực công tác dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy nhà trường (Hội nghị Công đoàn đầu năm, Đại hội các chi đoàn và Hội nghị cán bộ lớp).

**2.4. Lãnh đạo công tác đoàn thể**

Tập trung lãnh đạo các tổ chức chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ.

*a. Công đoàn*

- Các bộ phận đã hoàn thiện hệ thống hồ sơ công đoàn của năm học 2022-2023, chuẩn bị cho công tác kiểm tra của Công đoàn ngành, đặc biệt là công tác bàn giao giữa BCH Công đoàn của 2 nhiệm kỳ 2017-2023 và 2023-2028.

- Xây dựng và thống nhất được kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2023 - 2024

- Thống nhất phân công nhiệm vụ các đồng chí trong BCH thực hiện trong năm học 2023 - 2024.

- Thống nhất giữ nguyên quy chế chi tiêu nội bộ của công đoàn năm học 2023-2024, không sửa chữa, bổ sung.

- Đ/c Chủ tịch Công đoàn đã tham gia Hội nghị giao ban và tập huấn Điều lệ Công đoàn và công tác tài chính Công đoàn cơ sở do Công đoàn ngành tổ chức vào ngày 22/08/2023.

- Tổ chức được Hội nghị Công đoàn đầu năm học vào ngày 23/08/2023.

+ Thông qua báo cáo tóm tắt kết quả công tác công đoàn năm học 2022-2023 và triển khai tóm tắt kế hoạch công tác Công đoàn năm học 2023-2024;

+ Phân công nhiệm vụ cho các ủy viên BCH Công đoàn trong năm học 2023-2024.

+ Báo cáo công tác tài chính Công đoàn 6 tháng đầu năm 2023, Quý thăm hỏi thân nhân đoàn viên công đoàn năm học 2022-2023.

+ Phổ biến quy định về điều kiện để được xét công nhận các danh hiệu thi đua trong năm học.

+ Thông tin về quyền, nghĩa vụ và các chế độ chính sách đối với việc chức, người lao động, đoàn viên tại cơ quan.

+ Thống nhất một số nội dung đối với hoạt động thăm hỏi thân nhân đoàn viên công đoàn.

+ Lắng nghe ý kiến của đoàn viên công đoàn về các hoạt động của công đoàn và các hoạt động về các mặt của nhà trường.

+ Giải đáp các ý kiến của đoàn viên công đoàn.

- Thực hiện tốt công tác thăm hỏi: 03 lượt thăm hỏi và 01 đám hiếu.

#### *b. Đoàn TNCS*

- Ban thường vụ Đoàn trường phối hợp với Ban chỉ đạo hoạt động hè thực hiện 3 chuyên đề: An toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội; Chuyên đề Giáo dục sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, Luật an ninh mạng và kỹ năng phòng cháy chữa cháy; Chuyên đề Liên hoan các ca khúc tuyên truyền cách mạng và tổng kết hoạt động hè năm 2023 theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao;

- Ban thường vụ Đoàn trường phối hợp với BGH và Tổ tư vấn tâm lý học đường tư vấn hỗ trợ học sinh khối 10 tiếp cận nội quy, quy định của nhà trường và phối hợp với Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế học sinh 3 khối khi trở lại trường học;

- Chỉ đạo các chi đoàn xây dựng đề án nhân sự và xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội các chi đoàn, Hội nghị kiện toàn Ban cán sự lớp nhiệm kỳ 2023-2024 diễn ra từ 24/8/2023-25/8/2023;

- Ban thường vụ Đoàn trường xây dựng đề án nhân sự cho BCH Đoàn trường khóa XXIV; Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn trường khóa XXIV nhiệm kỳ 2023-2024;

- Phối hợp với chi bộ 4 hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng viên mới cho học sinh Phạm Thùy Linh chi đoàn 12A2 năm học 2022-2023;

- Tham mưu với Ban giám hiệu xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng Lễ khai giảng năm học 2023-2024.

- Tham mưu với BGH, xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng khai giảng năm học 2023-2024;

### **3. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy**

- Giám sát sinh hoạt chi bộ 3

- Tham dự Hội nghị triển khai công tác của UBKT Huyện ủy

- Phối hợp thực hiện công tác kiểm tra giám sát Nghị quyết 29- TW và Nghị quyết 05-HU

- Giám sát công tác tự kiểm tra tại các chi bộ (*năm 2022*)

### **4. Công tác lãnh đạo của Đảng ủy.**

Tập trung Ban hành Nghị quyết của đảng ủy làm căn cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Giao cho Ban giám hiệu, Ban thường vụ đoàn, Ban chấp hành công đoàn căn cứ vào tình hình thực tiễn, theo chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Triển khai xây dựng Hướng dẫn tiêu chí bình chọn tập thể, các nhân tiêu biểu trong việc thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023. Cho ý kiến về nội dung cuộc thi dân vận khéo năm 2023 và tập trung rà soát hoàn thiện báo cáo, minh chứng về việc kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai nghiêm túc các nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn của Huyện ủy

(Dự sinh hoạt chi bộ 3 đảm bảo chất lượng và hiệu quả). Tổ chức kết nạp đảng viên mới cho 01 học sinh đã được Huyện uỷ ký quyết định chuẩn y kết nạp, đồng thời phân công đảng viên chính thức để giúp đỡ, theo dõi và bồi dưỡng quần chúng học sinh đã tham gia học nhận thức về đảng. Chuẩn hoá hồ sơ đối với cả Đảng uỷ và các chi bộ. Đón đoàn giám sát của Huyện uỷ về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết số 05-NQ/HU vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 và kết quả đoàn giám sát đánh giá kết quả thực hiện của Đảng uỷ tốt. Thực hiện công tác giám sát theo chương trình công tác của UBKT Đảng uỷ về công tác tự giám sát của chi bộ và sinh hoạt chi bộ.

## **II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 09 NĂM 2023**

### **1. Triển khai các văn bản chỉ đạo của Cấp uỷ cấp trên**

Quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên tới các chi bộ trực thuộc, tới chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn.

### **2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị**

#### **2.1. Công tác tư tưởng chính trị**

- Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt những quy định của pháp luật, chính sách của nhà nước, nghĩa vụ của công dân. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác tốt chào mừng Quốc khánh 02/9, Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và hướng tới Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục triển khai sinh hoạt chính trị đầu năm nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên và chương trình kế hoạch của nhà trường thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học, quy chế nội quy cơ quan, quy chế chuyên môn, quy chế nội quy trường lớp...

- Phát động tháng an toàn giao thông và đảm bảo giữ gìn an ninh, an toàn trường học, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện và hạnh phúc.

- Phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể và khẳng định vai trò của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức tựu trường và Lễ khai giảng năm học mới (2023-2024) ngắn gọn, nghiêm túc, trang trọng. ý nghĩa và hiệu quả.

#### **2.2. Công tác chuyên môn**

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác chào mừng Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh 2/9, thành công của Lễ khai giảng năm học mới và hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2023-2024.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương trong dạy và học ngay từ tiết học đầu tiên của năm học mới.

+ Lên lớp đảm bảo đúng giờ theo hiệu lệnh trống.

+ Tổ chức các giờ dạy một cách nghiêm túc.

+ Kết hợp việc thực hiện chương trình giảng dạy với công tác giáo dục.

+ Tổng hợp ghi chép những tồn tại hạn chế của học sinh vào sổ nhật ký học tập trên lớp.

+ Nâng cao hiệu quả các giờ dạy.

- Đảm bảo hồ sơ, sổ sách chuyên môn theo đúng quy định hiện hành.

+ Xây dựng và hoàn thành Kế hoạch cá nhân.

+ Xây dựng và hoàn thành Kế hoạch bài dạy.

+ Hoàn thành sổ theo dõi học sinh.

+ Gửi Kế hoạch bài dạy lên phần mềm hồ sơ điện tử đúng tiến độ.

- Chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng các kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công năm học 2023-2024.

- Triển khai công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng các đối tượng học sinh năm học 2023-2024.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.

- Tích cực sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Đăng ký sáng kiến, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học...

- Tích cực tham gia bồi dưỡng các mô đun theo chương trình phổ thông năm 2018.

### **2.3. Công tác cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường**

- Tăng cường công tác quản lý và các giải pháp về công tác quản lý cơ sở vật chất. Giao cho các lớp kiểm tra đồ dùng phương tiện và đầu tư như mắc mũ nón, đồng hồ, sọt đựng rác, dụng cụ vệ sinh...

- Đầu tư điều kiện trang thiết bị đáp ứng cho hoạt động chung của nhà trường, các bộ phận, phòng ban, hoạt động dạy và học.

- Tổ chức bản giao cơ sở vật chất, trang thiết bị các phòng học cho các lớp để tự chịu trách nhiệm quản lý.

- Triển khai chăm sóc cây, phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tổ chức kiểm tra và xoá quảng cáo, rao vặt theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

- Hoàn thành các hạng mục sửa chữa khu nhà C và các công trình phụ trợ nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp, sân sau khu lán xe học sinh.

- Cập nhật thông tin trên phần mềm dữ liệu ngành theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng.

- Đăng tải tin bài trên Website theo đúng yêu cầu (đảm bảo về số lượng và chất lượng nội dung tin bài).

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác truyền thông.

### **2.4. Công tác hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp**

- Phát động tháng an toàn giao thông và đợt cao điểm tuyên truyền an toàn giao thông.

- Tổ chức chiến dịch ra quân quản lý, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của học sinh đầu năm học, từ ngày 06 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 09 tháng 9 năm 2023.

- Xây dựng nội dung chương trình giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2023-2024 và tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 9 năm 2023, với chủ đề “Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước” đối với khối 12. Tổ chức chuyên đề 1 hoạt động Trải nghiệm hướng nghiệp đối với khối 10 và khối 11.

- Thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện.

- Xem xét trao học bổng, quà cho học sinh có thành tích tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 và kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 đối với học sinh có kết quả bài thi tổ hợp xét Đại học cao. Quan tâm tới học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trao quà cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp khai giảng năm học mới.

- Triển khai và tổ chức Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca trong các buổi sinh hoạt lớp.

- Tổ chức cam kết đầu năm trong cha mẹ học sinh và học sinh liên quan tới việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông và quy chế học sinh.

- Triển khai các nội dung chuẩn bị khai giảng năm học mới theo kế hoạch số 54/KH-THPTNK.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội vụ học sinh đầu năm học.

- Triển khai cuộc thi trực tuyến Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

### **2.5. Công tác nghiệp vụ**

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện ngày giờ công lao động trong đội ngũ nhân viên văn phòng trong tổ chuyên môn số 2. Xây dựng kế hoạch và chương trình công tác trên lĩnh vực văn phòng và từng cá nhân. Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, rà soát công việc, đánh giá kết quả để chủ động làm việc theo chức năng và mang lại hiệu quả cao trong công tác.

### **2.6. Công tác tài chính**

Tập trung thực hiện tốt chế độ, chính sách, quyền lợi của đội ngũ và học sinh, cân đối kinh phí phục vụ cho hoạt động của cơ quan. Xây dựng kế hoạch huy động kinh theo các văn bản quy định của Nhà nước như bảo hiểm y tế, nước uống, gửi xe, dạy thêm học thêm và các nguồn khác trong năm học 2023-2024. Chuẩn bị tài chính chi cho đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách thư viện trường học, văn phòng phẩm và khai giảng năm học mới. Xem xét kinh phí khen thưởng cho học sinh có thành tích trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 và kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2023. Kiểm tra, đối chiếu số liệu tài chính, cân đối, thu chi ngân sách với kho bạc Nhà nước. Chuẩn bị tốt điều kiện, nội dung và hồ sơ phục vụ công tác thanh tra tài chính theo kế hoạch của Sở Tài Chính.

### **2.7. Công tác an toàn, an ninh trường học**

Tập trung ôn và giữ vững công tác an ninh an toàn trường học, đảm bảo an toàn về tài sản cơ sở vật chất trường học, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục và quản lý an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống bạo lực học đường, vệ sinh môi trường, vệ sinh nước uống...

### **3. Công tác của UBKT Đảng ủy**

- Giám sát thực hiện nhiệm vụ của Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chuyên môn
- Giám sát thực hiện sinh hoạt Chi bộ số 2.

### **4. Lãnh đạo công tác đoàn thể**

- Tập trung lãnh đạo các tổ chức chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ.

#### **4.1. Công đoàn**

- Kiểm tra công tác tài chính năm học 2022-2023 và các điều kiện chuẩn bị cho năm học 2023 – 2024: Hệ thống CSVC, công tác phân công chuyên môn.

- Kiểm tra công tác tài chính năm học 2022 – 2023.

- Phối hợp chuyên môn tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024

- Phát động đợt thi đua đặc biệt từ ngày 01/8/2023 đến 15/12/2023 lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023 ), chào mừng Đại hội XV Công đoàn thành phố Hải Phòng, Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

- Phối hợp với chuyên môn chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024. Thực hiện quy trình bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025.

- Tổ chức Tết Trung thu và tặng quà cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc trong học tập, năm học 2022 – 2023.

- Tặng quà bố mẹ đoàn viên công đoàn nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

- Thực hiện công tác thăm hỏi

#### 4. 2. Đoàn TNCS

- Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp với Ban giám hiệu tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024;

- Tập trung cao trong công tác ổn định và duy trì sĩ số, nền nếp học tập hàng ngày; Đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên thanh niên trong các chi đoàn thực hiện tốt Luật An toàn giao thông đường bộ, thực hiện tốt nội quy, quy chế học sinh;

- Ban chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội vụ học sinh lần thứ nhất (sách giáo khoa, đồ dùng học tập, trang phục-đồng phục-đầu tóc, vệ sinh lớp học, vệ sinh tủ nước, trang trí giá sách...) từ ngày 06/9 đến ngày 09/9/2023; Tiếp tục triển khai thực hiện hát quốc ca trong các tiết sinh hoạt dưới cờ;

- Phát động phong trào thi đua tuần học tốt đối với các chi đoàn học sinh lập thành tích chào mừng Quốc khánh 02/9, chào mừng Lễ khai giảng năm học và chào mừng Đại hội Đoàn trường khóa XXIV, nhiệm kỳ 2023-2024. Thời gian đăng ký là 01 tuần từ 11/9-16/9/2023;

- Ban chấp hành Đoàn trường phối hợp với BCH công đoàn tổ chức chương trình Vui Tết trung thu cho con em cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường; Ủng hộ kinh phí cho chương trình “Trung thu cho em” do huyện đoàn Vĩnh Bảo phát động;

- BCH Đoàn trường phát động tới các chi đoàn thực hiện tuần lễ môi trường xanh-sạch-đẹp và tuần lễ an toàn giao thông với các nội dung:

- Hoàn thiện việc xây dựng đề án nhân sự và Kế hoạch Đại hội Đoàn trường khóa XXIV nhiệm kỳ 2023-2024.

- Tổ chức kiện toàn Câu lạc bộ An ninh tự quản;

- Rà soát hệ thống Pano, khẩu hiệu ở khu vực con đường thanh niên và bảng tin của Đoàn trường để sửa chữa, bổ sung, làm mới.

#### 5. Công tác tổ chức

- Thống nhất, hoạch định mục tiêu, chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2023-2024.

+ Mục tiêu Chiến lược “Nâng cao vị thế, tạo dựng niềm tin, khẳng định uy tín và thương hiệu bằng sức mạnh nội lực; Xây dựng mô hình giáo dục chuẩn mực, hiện đại và hội nhập”.

+ Chủ đề năm học “ Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

+ Nhiệm vụ trọng tâm: Xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học.

+ Tiếp tục triển khai hai phong trào đi vào thực chất và hiệu quả:

Phong trào trong học sinh “Xây dựng phong cách, phẩm chất, đạo đức, tác phong mang hình mẫu học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến” với 10 đặc điểm “Trang phục chuẩn”, “Tác phong chuyên”, “Học tập siêng”, “Rèn luyện chăm”, “Ứng xử tốt”, “Kỷ luật cao”, “Nền nếp nghiêm”, “Nghị lực vững”, “Ý chí bền”, “Mục tiêu sáng”.

Phong trào trong cha mẹ học sinh “Cha mẹ học sinh đồng hành cùng con trong việc hình thành nhân cách, lễ sống và niềm tin”.

Chủ động xây dựng và phát động phong trào trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh.

+ Mục tiêu quyết tâm thực hiện: Nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng nâng cao năng lực học tập của học sinh và thiết lập kỷ cương, nền nếp, chuẩn hóa về trang phục, đồng phục, cặp sách và phương tiện đi học, nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử trong học sinh.

- Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu năm học 2023-2024 theo Quy chế làm việc của Ban giám hiệu.

- Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024.



- Tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học để xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình hoạt động của cha mẹ học sinh và công tác chuẩn bị Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2023-2024.

- Chuẩn bị chương trình nội dung phục vụ Hội nghị cán bộ quản lý, viên chức và người lao động (dự kiến đầu tháng 10 năm 2023). Tổ chức Hội nghị cán bộ quản lý, viên chức và người lao động cấp tổ.

- Phối hợp với Đoàn trường Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2023-2024.

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phát động phong trào thi đua, tổ chức các cuộc vận động và chăm lo Tết trung thu cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Quyết định công nhận kết quả Hội nghị cán bộ lớp và các chức danh cán bộ lớp năm học 2023-2024.

- Hoàn thành nhập dữ liệu ngành đầu năm học 2023-2024 và công khai chất lượng giáo dục.

- Ban hành quyết định Các Hội đồng tư vấn giúp việc Hiệu trưởng trong năm học 2023-2024.

### **6. Công tác lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng**

Tập trung tuyên truyền các ngày Lễ lớn và sự kiện trong tháng (Quốc khánh, khai giảng, Đại hội đoàn thanh niên và hướng tới Hội nghị cán bộ quản lý, viên chức và người lao động...). Triển khai, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ cấp trên. Triển khai hướng dẫn các tiêu chí bình chọn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên đăng ký học tập và làm theo Bác. Tham gia học tập bồi dưỡng chính trị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên Giáo Huyện Uỷ tổ chức.

Triển khai kế hoạch cuộc thi dân vận khéo năm 2023, tiếp tục triển khai quy chế dân chủ trong đảng và chính quyền. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, chính trị và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phát huy tinh thần tập thể, thể hiện tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh với tư tưởng cục bộ, bè phái, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn trục lợi cá nhân.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (thời gian, giờ giấc, ý thức, trách nhiệm, nội dung, phương pháp, hình thức sinh hoạt chi bộ). Phân công đảng viên chính thức thuộc các chi bộ giúp đỡ quần chúng là học sinh đã tham gia học lớp nhận thức về đảng (Giao cho Bí thư chi bộ 4, tham mưu lập danh sách trình Bí thư Đảng uỷ ký và chuyển các đồng chí Bí thư chi bộ làm căn cứ để phân công cho đảng viên giúp đỡ). Xem xét phát triển Đảng cho quần chúng đợt 02/9 đối với quần chúng thuộc các chi bộ trực thuộc và 02 học sinh lớp 12 đã qua lớp nhận thức về đảng. Cho ý kiến về công tác tổ chức bộ máy, phân công lao động, sử dụng, tuyển dụng đối với cán bộ, đảng viên và phê duyệt đề án nhân sự Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Xây dựng và ban hành Nghị quyết triển khai, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 05-NQ/HU. Chỉ đạo và định hướng việc điều chỉnh Nghị quyết Đại hội Đảng bộ giữa nhiệm kỳ, chiến lược phát triển nhà trường, chủ đề, nhiệm vụ, mục tiêu năm học và những vấn đề lớn trong phong trào học sinh làm quyết liệt, triệt để, hiệu quả các đặc điểm (Làm rõ mục tiêu học tập, trang phục, đồng phục, ứng xử, giao tiếp...).

Thực hiện tốt công tác tự giám sát của các chi bộ, giám sát của Đảng bộ theo chương trình kế hoạch (Giám sát Đảng viên thực hiện nhiệm vụ đối với đồng chí Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và giám sát sinh hoạt chi bộ 2).

Tập trung Ban hành Nghị quyết của đảng uỷ làm căn cứ để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Giao cho Ban giám hiệu, Ban thường vụ đoàn, Ban chấp hành công đoàn căn cứ vào tình hình thực tiễn, theo chức năng nhiệm vụ của mỗi tổ chức, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Thực hiện tốt công tác quản lý, soạn thảo và Ban hành văn bản của Đảng uỷ. Làm tốt công tác quản lý tài chính đảng, thu và nộp đảng phí đầy đủ, kịp thời.

Trên đây là Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 08 năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 09 năm 2023, xin được báo cáo để Huyện uỷ nắm được và cho ý kiến chỉ đạo để Đảng uỷ tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn tại cơ sở theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình./.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nghị quyết của Đảng uỷ, Đảng bộ trường THPT Nguyễn Khuyến đã được thảo luận, thông qua tại kì họp định kì tháng 09 năm 2023 và nhất trí giao cho phụ trách công tác Văn phòng của Đảng uỷ tổng hợp, báo cáo Bí thư Ban hành nghị quyết này.

2. Giao cho Ban chấp hành Đảng bộ tổ chức triển khai nghị quyết, kiểm tra và giám sát việc thực hiện nghị quyết của nhà trường, các tổ chức chính trị và các chi bộ trực thuộc.

3. Yêu cầu nhà trường, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc xây dựng chương, trình, nội dung theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu công tác nhằm triển khai hiệu quả tinh thần của nghị quyết.

4. Đánh giá triển khai thực hiện nghị quyết chỉ ra kết quả đạt được, những hạn chế và tồn tại, tìm ra nguyên nhân nhằm kịp thời điều chỉnh công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực nhiệm vụ trên từng lĩnh vực công tác.

Đảng uỷ trường THPT Nguyễn Khuyến yêu cầu nhà trường, các tổ chức chính trị, đoàn thể và các chi bộ trực thuộc và đảng viên thuộc Đảng bộ nghiêm túc thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- Huyện uỷ Vĩnh Bảo (để b/c);
- Các uỷ viên Đảng uỷ;
- Các Chi bộ trực thuộc (để t/h);
- Lưu: PTVP.

